

กฎหมายน้ำรั “แฮร์”

จินตนา มาเร็ว พย.บ.*

เรื่องแฮร์ทุกคนคงรู้จักกันดี เพราะท่านเองก็เคยเป็นสมาชิกแฮร์ไม่วงใดวงหนึ่งมาแล้วใช่ไหมคะ และบางท่านคงได้ทราบมาบ้างแล้วว่าการเล่นแฮร์ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และบางท่านอาจยังไม่ทราบเลยก็ได้ว่า ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นมาการเล่นแฮร์ถือว่าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแล้ว ใครที่คิดจะตั้งแฮร์ก็ควรที่จะต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อน เพราะถ้าตั้งไปแล้วไปผิดกับข้อกฎหมายมีโทษนะ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา คือการชดใช้กันเป็นค่าปรับและจำคุก การเล่นแฮร์นี้ความผิดทางอาญาอ้อมความกันไม่ได้ ถ้าถูกฟ้องแล้วศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จก็มีคำพิพากษาว่าจะปรับหรือลงโทษกันอย่างไร

ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติการเล่นแฮร์มาบังคับใช้ คือก่อน วันที่ 25 กรกฎาคม 2534 การเล่นแฮร์ก็สามารถเป็นความฟ้องร้องกันได้ ถ้ามีใครเกิดเบียดเบียนมา แต่การฟ้องร้องนั้นเป็น

การฟ้องในทางแพ่งเรื่องผิดสัญญาเท่านั้น แต่ปัจจุบันฟ้องได้ทั้งสองอย่างคือทั้งทางแพ่งและทางอาญา แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายมาถึงตอนนี้เราต้องมาดูกันว่ากฎหมายว่าเอาไว้อย่างไร ในเรื่องการเล่นแฮร์นี้เขาว่าไว้พอแบ่งออกได้ดังนี้

1. ต้องมีบุคคลร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
2. บุคคลดังกล่าวตกลงกันเป็นสมาชิกวงแฮร์
3. สมาชิกวงแฮร์มีภาระต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆ
4. การรวมเข้าเป็นทุนกองกลางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกหมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป
5. การหมุนเวียนรับเงินกองกลางแต่ละงวด ต้องกระทำโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด

* พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล

การเล่นแชร์นี้มีข้อห้ามในการเล่นอยู่หลายข้อ คือ

1. ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์ นิติบุคคลในที่นี้คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมนั้นเองทั้งนี้เพื่อป้องกันการเล่นแชร์ที่เป็นธุรกิจ

2. ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง

ข มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน

ค มีทุนกองกลางต่อ 1 วงดรวมกันทุกวงมีมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ง. นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากสิทธิ์ที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเท่านั้น เช่น การเรียกร้อยละ 10

ของทุนกองกลางที่สมาชิกเปียร์ได้ เป็นต้น ซึ่งหมายถึงว่านายวงแชร์จะต้องร่วมเป็นผู้เล่นด้วย ถ้าไม่เข้าร่วมก็ไม่สามารถตั้งวงเล่นแชร์ได้

ถ้าคนๆ นั้น ตั้งวงแชร์ขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ตามกฎหมายแล้วย่อมมีโทษโทษนั้นคือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดนี้ยอมความกันไม่ได้ ความผิดนี้เป็นของนายวงแชร์เท่านั้นส่วนสมาชิกกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ แต่สมาชิกก็ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งได้ ถ้าเปียร์แชร์แล้วเบี่ยงไม่ยอมส่งอีกต่อไป ซึ่งการเล่นแชร์นี้กฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบของสัญญาไว้ ดังนั้นแม้จะไม่มีสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ฟ้องร้องกันได้ โดยอาศัยพยานบุคคลคือสมาชิกอื่นๆ ที่ร่วมวงแชร์เป็นหลักเข้ามาเป็นพยานหลักฐานในคดี

จากข้อเขียนที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการเล่นแชร์ ใครที่คิดจะเล่นแชร์ใครที่คิดจะเป็นเจ้าแชร์ก็ขอให้คิดให้ถี่ถ้วน เพราะเดี๋ยวนี้ความผิดจากการเล่นแชร์นี้เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาใครที่ตั้งวงแชร์แล้วเบี่ยงมีสิทธิ์ติดคุกได้นะ จะบอกให้